

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

แนวทางการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา



วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

คำกล่าวรายงานการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์”
โดย นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

เรียน ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา น.สพ.พศวีร์ สมใจ ที่เคารพ

กระผม นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ ในนามผู้แทนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่

กระผมขอเรียนความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการพอทราบโดยสังเขปดังนี้

กรมปศุสัตว์มีภารกิจหลักในการดูแลและบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์ โดยปัจจุบันมีกฎหมายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย ๑)พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒)พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ ๓)พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ ๔)พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ ๕)พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ๖)พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ ๗)พระราชบัญญัติป้องกันทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗ ๘)พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายขึ้นมาใหม่หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีกฎหมายอนุบัญญัติอีกจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนปศุสัตว์และกิจกรรมด้านปศุสัตว์เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายด้านปศุสัตว์ และแนวทางปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำ บริการประชาชน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่บุคลากรด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ มีดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านปศุสัตว์
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วยบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ ราย ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ท่านวิทยากรจากสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา และท่านวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมพร้อมทั้งให้โอวาท ข้อคิด ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมต่อไป

ขอเรียนเชิญครับ

คำกล่าวประธาน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์”

โดย น.สพ.พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ท่านวิทยากร ท่านปศุสัตว์อำเภอ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน

ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายบังคับใช้กฎหมายและให้เกิดผลเป็นรูปธรรมของกรมปศุสัตว์ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายและการดำเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นไปในทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาจึงกำหนดให้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์ขึ้น นอกจากจะทำให้การทำหน้าที่ให้คำแนะนำ บริการประชาชน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ใต้บังคับบัญชาตามนโยบายของกรมปศุสัตว์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆด้านปศุสัตว์มีความถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ผู้บริโภคมีความปลอดภัย เพื่อนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การฝึกอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันดำเนินงานในครั้งนี้ จะยังประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ดังเจตนารมณ์ทุกประการ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการฝึกอบรม ณ บัดนี้

โจทย์กรณีศึกษา

1. ท่านได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบและเข้าตรวจค้นฟาร์มดังกล่าวเอบีซี ฟาร์ม เลขที่ 140 หมู่ 55 ต.จอหอ อ.เมือง จว. นครราชสีมา ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 5 ไร่ มีรั้วรอบขอบชิด มีสุกรอยู่ในฟาร์มเกือบ 500 ตัว และมี คนงานอยู่ในอีกกว่า 30 คน ส่วนใหญ่เป็น คนงานต่างด้าวเกือบทั้งหมด โดยมีนายสมชาย ชอบสุกร อายุ 59 ปี เป็น เจ้าของฟาร์ม สืบทราบว่าสุกรที่ซื้อจากเอบีซีฟาร์ม ไปตรวจสอบปีสภาวะของสุกรในฟาร์มดังกล่าว พบสารเร่งเนื้อแดงปนเปื้อนอยู่ในสุกรเกินกว่าที่กำหนด **โจทย์ ท่านจะมีวิธีการอย่างไร เพื่อให้ได้ตัวเจ้าของโรงงานมาดำเนินคดี (1.1 ให้ท่านทำรายงานการสืบสวน และ ยื่นคำร้องขอหมายค้น)**

2. เมื่อท่านได้นำหมายค้นเข้าตรวจค้นแล้วพบ 1. สุกรจำนวน 500 ตัว 2. ซาลบูตามอล จำนวน 5 ถุงและสารเคลือบผิวเทอร์อล จำนวน 5 ถุง (ซึ่งสารดังกล่าวจัดเป็นสารเคมีในกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ ซึ่งสารดังกล่าวหากพบว่าใช้สารเร่งเนื้อแดงกับสัตว์ อยู่ภายในในฟาร์ม ใกล้กับอาหารหมู และ พบคนงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยไม่มีใบอนุญาตให้ทำงาน จำนวน 5 คน

โจทย์ 2.1 ให้ท่านจัดทำบันทึกจับกุมและ บันทึกตรวจยึด เพื่อส่งพนักงานสอบสวน

.....